

ข่าวพรแผ่นดิน



ขอนแก่น ประเทศไทย

จากทุ่งพรแผ่นดิน

กำลังใหม่ในฤดูกาลใหม่

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ และผู้สนับสนุนทุกท่าน

พืชผลกำลังเติบโต เช่นเดียวกับเด็ก ๆ ที่กำลังเติบโตขึ้น เหมือนดั่งที่ 1 โครินธ์ 3:7 กล่าวว่า “เพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไร แต่พระเจ้าผู้ทรงให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญ” เราเห็นเมล็ดที่ถูกเพาะ งอกขึ้นเป็นต้นกล้า เติบโตขึ้นเป็นไม้ใหญ่ และออกผลมากมาย เด็ก ๆ ของเราที่มาโรงเรียนอย่างขยันขันแข็งก็เติบโตขึ้นทั้งฝ่ายร่างกาย และสติปัญญา ขณะที่วันเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็ว พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีส่วนในงานของพระเจ้านี้



ช่วงฤดูฝนในประเทศไทย เราได้ติดตั้งถังเก็บน้ำฝนหลายถังด้วยกัน รวมถึงการติดตั้งกันสาด เพื่อป้องกันฝนสาดด้วย เรายังได้เพาะเมล็ดพืชจำนวนมากรอบ ๆ พื้นที่ในดินนุ่มเท่าที่จะทำได้ด้วย หลายปีที่ผ่านมา ดิฉันได้เรียนรู้ว่าหากจะเก็บเกี่ยวด้วยความยินดี เราต้องลงทุนลงแรงทำงานหนัก ในการเพาะปลูกก่อน



ครั้งหนึ่งมีเกษตรกรผู้หนึ่งได้อธิบายว่า “เราต้องรู้จักฤดูกาล และทำให้ลูกต้องตามช่วงเวลา ต้องรู้เวลาที่ปลูก และเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสม” ด้านล่างคือภาพผักผลไม้ที่เราได้เก็บเกี่ยวและชื่นชมในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา





ขอบคุณมากที่ท่านได้ยื่นหยัด ร่วมมือ ร่วมแรงกับเรา ได้หนุนใจ และสนับสนุนเราอย่างดีตลอดมา แม้ว่าบางครั้งจะเป็นเรื่องยากก็ตาม ทีมงานของเรา เด็ก ๆ พร้อมครอบครัวของพวกเขา และชุมชนรอบข้างเรา ต่างรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจมาก และขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขที่ดี มีกำลังในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วย

เพื่อการเก็บเกี่ยว

โตโรริ เจสัน

ประธาน

มูลนิธิพรแผ่นดิน



ข่าวจากศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน - รางวัลจากงานหนัก

โดย ไมค์ เจสัน
ผู้อำนวยการ

24 มิถุนายน คือ วันสิ้นสุดปีการศึกษา ปีที่หกของศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน บรรดานักเรียน และครอบครัว ต่างได้เชิญแขก และเพื่อน มาร่วมเป็นเกียรติ และเลื่องลือความสำเร็จของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2021-2022

ในงานมีการแสดงความสามารถของบรรดานักเรียน โดยเฉพาะการร่ายรำพิเศษสองชุด ชุดแรกเป็นการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล ชุดที่สองเป็นการแสดงของนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษา การแสดงทั้งสองชุดสวยงาม สร้างความประทับใจแก่บรรดาผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ เด็กชายชั้นประถมและมัธยมยังได้ร้องบทเพลงสองภาษาร่วมกันในรายการอีกด้วย และสุดท้ายผู้ร่วมงานต่างลุกขึ้นร่ายรำร่วมกับเด็ก ๆ ด้วยเพลงไทยที่พวกเขาได้แสดงก่อนหน้านี้ อย่างเป็นธรรมชาติ และสนุกสนานมากอีกด้วย





บรรดานักเรียนต่างได้รับประกาศนียบัตรตามลำดับขั้นความสำเร็จ เหริยญพัฒนาบุคลิกภาพ ประกาศนียบัตรวิชาการที่โดดเด่น รางวัลการท่องเที่ยวจำชื่อพระคัมภีร์ และนักเรียนแห่งปี



นี่เป็นงานเลี้ยงมอบรางวัลประจำปีการศึกษาปีที่หกของศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน ซึ่งนับว่าเป็นปีพิเศษมาก เพราะเหตุการณ์ระบาดของโควิด-19 บังคับให้เราต้องจัดงานออนไลน์ในปี 2020 และ 2021 กว่าที่จะผ่านการทำกายระหว่างสองปีครึ่งที่ผ่านมา ผมบอกได้เลยว่าการฉลองในปีนี้ทำให้ทุกคนชื่นใจ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง พระเจ้าของเรา นั้นแสนดี และพระองค์ทรงสัตย์ซื่อเสมอ

เราจะเริ่มปีการศึกษาใหม่วันที่ 5 กรกฎาคม กรรณาอธิษฐานเพื่อทีมงานและนักเรียนของเรา ในการเริ่มปีการศึกษาใหม่ ซึ่งแน่นอนที่ต้องพบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป

เช่นเคย ผมอยากจะกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุน ให้กำลังใจ และอธิษฐานเพื่อเราอย่างสัตย์ซื่อ ต่อเนื่องเสมอมา

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

ไมค์ เจสัน



ข่าวเกษตร : วันครอบครัว และ แผนการอนาคต

โดย : คริส ดอลลิสเซน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

วันที่ 3 มิถุนายน ขณะที่ประเทศไทยได้ฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชินี มูลนิธิพรแผ่นดินก็ได้จัดฉลองวันครอบครัวด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และเพื่อน ๆ ต่างร่วมกันมาปลูกพืช เช่น ข้าวโพด แตงโม และฟักทอง เพราะเป็นฤดูฝน จึงนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเพาะปลูกมันและเถาะมาก เพราะมีฝนตกหนักในคืนก่อน แต่ก็ไม่ได้ขัดขวางเหล่าอาสาสมัครที่ร่าเริงของเราจากการหยอดเมล็ดพันธุ์ลงในแปลงดินที่เลอะเทอะนั้น

เมื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่นี้ เกษตรกรรมจะเป็นส่วนสำคัญในการศึกษาของนักเรียนมากยิ่งขึ้น เราจะฝึกนักเรียนในเรื่องการเกษตร เพื่อว่าพวกเขาจะสามารถผลิตอาหารสำหรับครอบครัวตนเองได้ หรือแม้กระทั่งเลือกประกอบอาชีพเกษตรกรในอนาคต



เกษตรกรรม ครอบคลุมทักษะหลายด้านด้วยกัน นอกจากเรียนรู้การเพาะปลูกแล้ว นักเรียนยังเรียนเรื่องการเพาะเห็ด การทำปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงปลา และเลี้ยงกบ นอกจากการสอนทักษะชีวิตที่สำคัญแก่นักเรียนแล้ว พวกเราจะได้เรียนรู้ทักษะชีวิตมากมาย นั่นคือ การผลิตอาหารเพื่อแบ่งปันแก่ผู้ขาดส

การศึกษาคือชีวิต อาหารเป็นส่วนสำคัญสำหรับชีวิต เป็นความจำเป็นพื้นฐานของมนุษยชาติ การฝึกนักเรียนให้มีประสบการณ์ลงมือทำการเพาะปลูกด้วยตนเอง จะช่วยพวกเขาให้เข้าใจความยากลำบากของเกษตรกร ในการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงชาวโลกได้ดีขึ้น

เราคาดว่าต้องทำงานหนัก แต่เราก็เฝ้ารอคอยการเก็บเกี่ยวอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีด้วยเช่นกัน



ติดต่อ

เว็บไซต์: www.worldharvestfoundation.org

อีเมล: info@worldharvestfoundation.org

โทร: (66) 850056268

ที่อยู่: 338 หมู่ 25 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

ทีมบรรณาธิการข่าว

ไมค์ เจสัน

คริส ดอลิสเซน